

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Nội dung công việc	Biện pháp	Phụ trách
- Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. - Tham gia Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết 15- NQ- TW hình thức thi trắc nghiệm trên www.tuyengiaothudo.vn .	- BGH, động viên 100% CB, GV, NV tham gia thi	BGH
- Phân công công tác năm học 2022 – 2023 cho CB, GV, NV (văn bản kèm theo); Phân công GV chủ nhiệm	Tổ chức họp HĐSP phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV trong nhà trường	BGH
- Triển khai hoạt động hè theo Kế hoạch số 308/KH-SGD&ĐT ngày 22/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Trì về Kế hoạch tổ chức hoạt.	BGH triển khai kế hoạch hoạt động hè tới 100% CB, GV, NV thống nhất cách tổ chức hoạt động hè 2022 trong nhà trường.	BGH
- BGH xây dựng kế hoạch, chỉ đạo GV họp PHHS trực tuyến thống nhất nội dung hoạt động hè	- BGH và tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình thời khóa biểu trình PGD duyệt. - Các lớp GVCN họp PHHS trực tuyến thông báo, triển khai kế hoạch tới 100% PH học sinh trong lớp để PHHS làm đơn tự nguyện cho con tham gia.	BGH
- Phân công chỉ đạo giáo viên khối 3 tiến hành triển khai soạn bài cho các môn học theo chương trình mới, theo chỉ đạo của PGD.	- Các đồng chí giáo viên khối 3 tiến hành triển khai soạn bài cho các môn học theo chương trình mới, theo chỉ đạo của PGD. + Lên chương trình môn Công nghệ và gửi về phòng trước ngày 15/8; Phân công soạn giáo án môn TV: Tuần 2 (sách kết nối); Môn Mỹ thuật Chủ đề	BGH



	Đô thị ngày nay bài 3 (Chân trời sáng tạo); + Môn Âm nhạc: CD 1: Lễ hội âm thanh (sách Kết nối)	
- Triển khai các chuyên đề năm học 2022 – 2023 + Chuyên đề huyện + Chuyên đề trường (có văn bản kèm theo)	Soạn bài cho chuẩn bị cho đợt tập huấn: Viết đoạn văn nêu các bước làm một món ăn. (tuần 3) lớp 3- CD huyện	BGH
Xây dựng TKB, theo 2 phương án: TKB dạy trực tuyến và TKB dạy trực tiếp.	Các đc khối trưởng phối hợp với 2 đồng chí hiệu phó xây dựng TKB, theo 2 phương án: TKB dạy trực tuyến và TKB dạy trực tiếp.	BGH + KT
-Mua bổ sung SGK, ĐDDH	Nhung chuẩn bị ĐDDH, bổ sung SGK, SGV cho GV khối 3, GV lớp mới, lên kế hoạch mua VPP cho các đc giáo viên, trả sách giáo khoa cho HS.	BGH
Kiểm tra thông tin học trên phần mềm csdl ngành xong trước 31/8.	Các đc GVCN kiểm tra thông tin học trên phần mềm csdl ngành xong trước 31/8.	BGH
Tổ chức luyện tập để tham gia thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện	Lên kế hoạch và triển khai tập văn nghệ tham gia thi “Giai điệu tuổi hồng” Theo kế hoạch của PGD mỗi trường TH tham gia 2 tiết mục. dự kiến thi cấp huyện vào ngày 07,08,09/9/2022. Phân công đồng Nguyệt HP phụ trách chính, 2 đồng chí dạy âm nhạc chọn học sinh và tập luyện.	BGH + TPT GV
- Triển khai học nhiệm vụ năm học	-BGH triển khai cho 100% CB,GV,NV được học nhiệm vụ năm học 2022-2023	BGH + TV, TBDD
Công tác chuẩn bị cho năm học mới	CD, TPT phối hợp cùng BGH xây dựng nội dung chương trình cho ngày khai giảng. xây dựng 2 kịch bản: Khai giảng trực tiếp và khai giảng trực tuyến. Phối hợp với các đ/c GV âm nhạc, TD chọn HS tham gia đội trống, đội văn nghệ	

	của trường và lên kế hoạch luyện tập cho các đội. (đ/c Dung phụ trách chung).	
<p>- Tổ chức cho đảng viên tham gia học tập Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.</p> <p>- Phổ biến tới đảng viên nội dung Quy định số 69- QĐ- TW ngày 06/7/2022 về kỉ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.</p>	BGH đơn đốc CB,GV,NV tham gia tập huấn theo chỉ đạo của Đảng ủy xã.	BGH

Thanh Liệt, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Hiệu trưởng



Lê Thị Thu Hằng

